



เปลี่ยนสถานที่..ลงเวลาเข้างาน

เนื่องด้วยในวันที่ 9-10 มิ.ย.2556 ได้จัดให้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 2 โดยมีมอบหมายให้จังหวัดกำแพงเพชรเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เพื่อให้การจัดเตรียมการประชุม ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ผศ.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จึงขอแจ้งการลงลายมือชื่อการปฏิบัติราชการของคณาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรทุกท่าน ลงลายมือชื่อปฏิบัติราชการในวันจันทร์ที่ 10 มิ.ย. 2556 ณ อาคารคณะครุศาสตร์



“พิจารณา(ร่าง)/แผนกลยุทธ์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2557-2560”

ผศสุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “พิจารณา(ร่าง)แผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560” โดยมี ผศ.ดร.วชิระ วิชชวรนนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม

กิจกรรมในช่วงเช้าได้รับเกียรติจาก ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ มาเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “จากแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ” ส่วนในช่วงบ่ายจะมีการพิจารณา(ร่าง)แผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560จากการมีส่วนร่วมของประชาคมมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิระ วิชชวรนนท์ ชี้แจงลำดับความเป็นมาของการปรับปรุงและพัฒนา(ร่าง)แผนกลยุทธ์ ในครั้งนี้



สารสนเทศฯ หลักสูตรน้องใหม่

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์โดย
โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System) เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต วท.บ (สารสนเทศภูมิศาสตร์) ซึ่งเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับศาสตร์ทางพื้นที่ เรียนรู้การบริหารจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนาโดยใช้ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น เทคโนโลยีอวกาศ ดาวเทียม ระบบสารสนเทศ สนใจสมัครเรียนติดต่อได้ที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้น 1 หรือ โทร 086-9093814 / 056-6540030 รับสมัครด่วนเพียง 15 คนเท่านั้น



แพทย์แผนไทยหมอพื้นบ้าน

โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการแพทย์แผนไทยหมอพื้นบ้าน ระหว่างวันที่ 26-28 ก.ค. 2556 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพื่อป้องกันโรคและปรับสมดุลร่างกาย เช่น เทคนิค 9 ข้อ กินยา 9 เม็ด, ต้มน้ำคลอโรฟิล, ดีท็อกซ์, กดจุดโยคะ, ทำควาซา, รับประทานอาหารสุขภาพ

โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรจากเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้สุขภาพพึ่งตนวิถีธรรม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง หยาดน้ำใจ จ.พิษณุโลก สนใจกรอกใบสมัครได้ที่โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือโทร 081-3886264 ผศ.อนุชา เกตุเจริญ ,081-9718945 อ.นพรัตน์ ไชยวิโน ,087-1992656 อ.พิมพ์ไพพิพัฒน์นวกุล รับจำนวน 100 ท่าน ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

การนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม ระดับ หน่วยงานภายใน

ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม ระดับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดกระบวนการพัฒนางานภายในสถาบันในแต่ละด้านให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อาทิ ด้านการเรียนการสอน ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ ด้านการพัฒนานักศึกษา และอื่นๆ ในวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2556 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ หอประชุมคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 1 ภายในงานจะมีผลงานของหลากหลายหน่วยงานเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำไปเป็นแนวทางปรับปรุงพัฒนางานของตนเองได้



ประกวดนักจัดรายการวิทยุ Young DJ.



งานประชาสัมพันธ์ด้านวิทยุกระจายเสียง และโปรแกรมวิชานิติศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอเชิญเข้าร่วมประกวดนักจัดรายการวิทยุใน “โครงการประกวดนักจัดรายการวิทยุ Young DJ.” โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครการประกวดได้ที่ www.kpru.ac.th และสามารถส่งใบสมัครการประกวดพร้อมไฟล์บันทึกเสียงการจัดรายการในรูปแบบ CD กลับมายังโปรแกรมวิชานิติศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยทางโทรสาร 0-5570-6511 หรือ E-mail: Jakart2008@hotmail.com ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2556





เปิดจองชุดครุยและชุดสูท

งานจัดหารายได้ เปิดจองชุดครุยราคาเช่า/ตัด ชุดครุย ราคาขายเข็มวิทย์ฐานะ และ ขนาดชุดครุย โดย
เข้า ไป ดู ราย ละ เ อี ย ด ได้ ที่
<http://mua.kpru.ac.th/webregisfinish>

ท่านใดที่สั่งตัดชุดครุยผ่านทางอินเทอร์เน็ต

-วัดขนาดชุดครุยภายในวันที่ 1 – 7 มิ.ย. 56 เท่านั้น ทุก
วันในเวลาราชการ

-ติดต่อรับชุดครุยได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 56 – 11 ก.ค. 56

****พร้อมนำใบเสร็จการลงทะเบียนบัณฑิตมาด้วยทุกครั้ง**

ท่านใดที่สั่งตัดชุดครุยด้วยตนเอง

-สามารถมาติดต่อได้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. – 15 มิ.ย. 56
ทุกวันในเวลาราชการ หากความประสงค์ต้องการเช่าชุดสูท
(เช่า 600 บาท เงินประกัน 800 บาท)สามารถมาติดต่อ
ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 56 – 15 มิ.ย. 56 ทุกวันในเวลา
ราชการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณพิชญนันท์ ดอนไพรวัลย์
โทร 081-5961753



ช่องทางการประชาสัมพันธ์

รูปแบบ ของการส่งเอสเอ็มเอสจะ
โดยระบบจะส่ง ข้อความไปถึงบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยทุกท่าน หากท่านต้องการรับข้อมูล
ข่าวสารการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ โปรดแจ้ง
เบอร์โทรศัพท์มือถือ ที่เป็นปัจจุบัน ได้ที่งาน
ประชาสัมพันธ์



เลื่อนรายงานตัวนักศึกษา

สำนักส่งเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชร เลื่อนกำหนดการรับรายงานตัวนักศึกษา
ภาคปกติ (กำแพงเพชร) ที่ชำระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาเหมาจ่าย จำนวน 3,000 จากกำหนดการเดิม
วันที่ 27 พ.ค. 2556 เป็นวันที่ 30 พ.ค. 2556 เวลา
09.00-14.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชร (หลังเก่า)



สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชร รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา /หลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง
ท้องถิ่น

เปิดรับสมัครและขายใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 14 พ.ค.
- วันที่ 14 มิ.ย. 2556 ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 7
อาคารเรียนรวม สอบสัมภาษณ์วันที่ 16 มิ.ย. 2556
กำหนดการเปิดสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา
โทร. 0-5570- 6555 ต่อ 1780 หรือติดต่อโดยตรงที่
คุณประยูร แซ่มซ้อย 089-5658085/คุณจุฑามาศ ระวังแม่เมย
084-5749458



เวที KM.KPRU.



ครูฯ ศึกษาดูงาน 4 มหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 12-14 พ.ค. 2556 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม และทีมงานสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อดูงานในเรื่องการแนะแนวและให้คำปรึกษา งานด้านทุนการศึกษา/กองทุน กุ้ย้ม งานด้านสโมสรนักศึกษา งานชุมนุม/ชมรม งานพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษา งานพัฒนาอาชีพ และงานส่งเสริมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม เพื่อที่จะนำมาปรับใช้และประยุกต์ใช้กับการดำเนินของคณะครุศาสตร์ต่อไป



ที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
กองบรรณาธิการ	รองศาสตราจารย์ ดร.พิสมัย รัชชนะชัย พูลสุข รองศาสตราจารย์ ดร.ปาจริย์ ผลประเสริฐ อาจารย์บุญฤดี บุญปัน อาจารย์บุญล้อม ดั่งวิเศษ อาจารย์ณัชชารีย์ กุศลธรรมรัตน์ อาจารย์พิมพ์นารา บรรจง อาจารย์ศุภโชคชัย นันทศรี นางสาววาสนา จันทร์ผ่อง นางสาววรรณภา รอดจันทร์ นางสาววิราพัตร กาวิละพันธ์ นางสาวกัทลี อยู่ไทย และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เจ้าของ	งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

KM ฉบับนี้ต่อเนื่องจากฉบับที่แล้ว ในเรื่องของการรับจดหมายที่งานประชาสัมพันธ์ หลังจากทราบขั้นตอนการรับจดหมาย EMS และช่องทางการตรวจสอบกันไปแล้ว ฉบับนี้ เป็นเรื่องของจดหมายธรรมดา อาจารย์หลายท่านยังไม่ทราบขั้นตอนในการตรวจสอบ KM ฉบับนี้มีคำตอบมาฝากค่ะ

ถาม : การตรวจสอบจดหมายธรรมดาทำได้อย่างไรบ้าง หรือ ขั้นตอนในการติดต่อขอรับจดหมายจะต้องทำอย่างไร

ตอบ : สำหรับจดหมายธรรมดา ในการตรวจสอบ จะตรวจสอบได้เป็นยากกว่าจดหมาย EMS เพราะไม่มีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรที่จะสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ ดังนั้นวิธีตรวจสอบที่ทำได้ที่ดีที่สุดคือ ตรวจสอบเป็นรายวัน เพราะจดหมายธรรมดาในแต่ละวันมีเป็นจำนวนมาก ตรวจสอบได้ยาก เพื่อป้องกันการผิดพลาด ควรแจ้งชื่อ ที่อยู่ และสังกัด ให้ถูกต้องเพื่อการคัดแยกที่สะดวก ซึ่งจะนำไปสู่การตรวจสอบที่ง่ายขึ้นอีกด้วย

งานประชาสัมพันธ์

ทราบขั้นตอนการติดต่อขอรับจดหมาย อย่างถูกวิธี และถูกขั้นตอนกันไปแล้ว หากคณาจารย์เจ้าหน้าที่ท่านใด มีข้อสงสัย และต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ภายใน กด 1232 หรือ 0 สำหรับKMในฉบับต่อไปจะเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องอะไรนั้น อย่าลืมติดตามได้ในฉบับหน้าค่ะ